

Số: 497/SNV-TĐKT

Hoà Bình, ngày 28 tháng 02 năm 2019

V/v đăng tải thông tin lấy ý kiến
nhân dân đối với tập thể đề nghị tặng thưởng
Huân chương Lao động

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TỈNH HOÀ BÌNH

CÔNG VĂN BẢN

Số: 429/ ngày: 4/1/3/120/19

Chuyên: Tại Tờ trình số

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông

78/TTr-MTTQ-BTT ngày 29/01/2019 của Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng
Chính phủ, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Sau khi xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh, tập thể được đề nghị khen thưởng đủ tiêu chuẩn tặng thưởng Huân
chương Lao động hạng Nhì theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 23, Nghị định
số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và khoản 7, Điều 2, Thông tư 08/2017/TT-BNV
ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị
định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Căn cứ quy định tại khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày
31/7/2017 của Chính phủ. Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen
thưởng tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ
đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm
2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ
Tổ quốc. Sở Nội vụ đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo đăng tải thông
tin lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với tập thể được đề
nghị khen thưởng theo quy định. Thời hạn đề nghị đăng tải thông tin, lấy ý kiến
nhân dân là 10 ngày làm việc, tính từ ngày 28/02/2019 (Có trích ngang thành tích
của tập thể lấy ý kiến nhân dân gửi kèm theo).

Sở Nội vụ đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm, phối hợp thực hiện. *h*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (Để báo cáo);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Giám đốc, Phó GD Sở;
- Lãnh đạo Ban TĐ-KT;
- Lưu: VT, TĐKT (Dùng 10 bản).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Bùi Duy Phương

TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH

Của tập thể lấy ý kiến nhân dân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì
(Kèm theo Công văn số 497 /SNV-TĐKT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình)



TT	Tên đơn vị đề nghị khen thưởng	Tóm tắt thành tích nổi bật của đơn vị đạt được trong giai đoạn đề nghị khen thưởng (2014 - 2018)
1	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	<p>I. Thành tích nổi bật trong giai đoạn 2014 - 2018</p> <p>Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong giai đoạn 2014 - 2018:</p> <p>1. Thành tích đạt được trong việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”</p> <ul style="list-style-type: none">- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp và chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp tốt với các Tổ chức thành viên tích cực; cơ quan truyền thông của tỉnh và địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, do đó tỷ lệ cử tri của toàn tỉnh đi bầu cao, có 625.140 cử tri tham gia bầu cử đạt tỷ lệ 99,98% xếp thứ ba trong toàn quốc.- Thực hiện tốt việc tuyên truyền, nêu gương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt; những tổ chức, cá nhân làm tốt công tác Mặt trận; những mô hình, điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ chủ trì; chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng các mô hình điểm và nhân rộng ở khu dân cư cùng với việc triển khai sâu rộng và hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên cùng cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy tiếp tục xây dựng và duy trì các mô hình điểm, điển hình tiên tiến trên địa bàn các huyện, thành phố. Toàn tỉnh có trên 1.320 mô hình đang duy trì và hoạt động, các mô hình đã phát huy được hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phát triển kinh tế.- Không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết giữa đồng bào lương giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ công dân, ý thức thực thi pháp luật của Tín đồ các Tôn giáo; phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường thông tin tuyên truyền đối với các Tín đồ, Chức sắc các Tôn giáo hiểu rõ âm mưu thủ đoạn của các phần tử chống đối, các thế lực thù địch, lợi dụng tín ngưỡng Tôn giáo làm tổn hại đến lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân; tổ chức thăm nắm tình hình hoạt động của các tổ chức Tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp hành động giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với các Tổ chức thành viên củng cố tổ chức bộ máy, phát triển thêm các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, cá nhân tiêu biểu, không ngừng đẩy mạnh các hoạt động xã hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; mở rộng sự tham gia của các tầng lớp nhân dân vào công tác của Mặt trận; các hoạt động, các phong trào thi đua nhân kỷ niệm các Ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

- Kịp thời phản ánh với Đảng, chính quyền và đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước cho các tầng lớp nhân dân; duy trì việc xây dựng báo cáo phản ánh định kỳ với các cơ quan Đảng, chính quyền về tình hình các tầng lớp nhân dân; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

2. Thành tích trong việc đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương

- Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, động viên, hỗ trợ và cùng các tầng lớp nhân dân triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức triển khai phát động; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức thực hiện tốt việc chủ trì hiệp thương với các tổ chức thành viên để phân công, phối hợp tổ chức các Cuộc vận động và phong trào thi đua, tổng kết đánh giá, biểu dương khen thưởng. Các tổ chức thành viên phát huy thế mạnh của ngành để triển khai các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả với các phương thức, mô hình tự quản sáng tạo của hội viên, đoàn viên và nhân dân. Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã công nhận 636.819 lượt hộ gia đình Văn hóa, tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa đều tăng qua các năm. - Thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo cho người nghèo; xây dựng Quỹ “Vi người nghèo” các cấp với

mục tiêu góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong 5 năm qua, quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận động được trên 30 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng được 317 nhà đại đoàn kết. Nhân dịp Tết Nguyên đán, MTTQ và các tổ chức thành viên tặng trên 190.000 suất quà tết với tổng trị giá trên 40 tỷ đồng. MTTQ các cấp tiếp tục chủ trì phát động tháng cao điểm vì người nghèo hằng năm, vận động, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước tham gia ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, chăm lo cuộc sống của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; công tác từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

- Thực hiện công tác vận động đóng góp Quỹ Cứu trợ các cấp nhằm kịp thời giúp đỡ các hộ, các địa phương, các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai mưa lũ gây ra, đặc biệt trong đợt mưa lũ trong năm 2017, Quỹ Cứu trợ đã nhận được nhiều sự ủng hộ của đồng bào trong và ngoài nước với số tiền 15.433.889.770 đồng và hàng nghìn tấn hàng cứu trợ, trị giá hàng chục tỉ đồng. Đảng đoàn, Ban Thường trực xin chủ trương Tỉnh ủy trích 12.874.619.500 đồng đồng từ Quỹ cứu trợ để hỗ trợ đồng bào trong và ngoài tỉnh vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống. Năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ Quỹ vì Trường Sa trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả đã vận động, ủng hộ được trên 3,1 tỷ đồng. Ban Thường trực đã xin chủ trương chuyển ủng hộ và mua quà tặng bộ đội, Nhân dân trên đảo Trường Sa 2,55 tỷ đồng và hỗ trợ tàu Cảnh sát biển 571 thay chân, ga, gói đệm trên tàu trị giá 250 triệu đồng.

3. Thành tích trong thực hiện dân chủ, đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

- Ủy ban MTTQ VN các cấp trong tỉnh đã tổ chức tốt các bước Hội nghị hiệp thương, vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo dân chủ, đúng Luật, đúng quy trình, thời gian quy định. Kết quả: Số đại biểu Quốc hội khoá XIV trúng cử: Có 6/6 đại biểu (đủ đại biểu so với số được ấn định); số đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trúng cử: Cấp tỉnh: 61/61 đại biểu; cấp huyện: 383/384 đại biểu; cấp xã: 5.232/5.294 đại biểu. Phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức Hội nghị hiệp thương giới thiệu nhân sự tham gia Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình 22 vị Hội thẩm; Hội thẩm Toàn án nhân dân cấp huyện, thành phố bầu được 195 vị Hội thẩm.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tích cực tham gia xây dựng các chính sách pháp luật và giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật, chú trọng các dự án Luật có liên quan trực tiếp tới quyền con người,

quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành liên quan tổ chức các chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013... Đa dạng hóa các kênh tiếp nhận, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với cấp uỷ Đảng, Chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp, theo dõi, giám sát việc giải quyết các đề nghị chính đáng của nhân dân.

- Trong những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ trì tổ chức giám sát với 12 nội dung và tổ chức được gần 30 cuộc và khảo sát tại nhiều xã, thị trấn trong tỉnh về các nội dung của giám sát; thực hiện tốt việc góp ý kiến, phản biện xã hội đối với các dự thảo Luật và các dự thảo văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết, đề án, chương trình, Quy chế, Quy định, kế hoạch... của Trung ương và địa phương. Thực hiện tốt việc phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân cùng cấp thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp theo quy định; tuyên truyền, quán triệt Pháp lệnh Pháp lệnh 34 về thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn đến 100% khu dân cư, toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ hoà giải viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa trong công tác này. Công tác hòa giải cơ sở đã thực sự trở thành hoạt động gắn liền với đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư, góp phần đem lại ấm no, hạnh phúc cho người dân. Thực hiện tốt việc tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

4. Thực hiện tốt việc kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

II. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đạt được

1. Năm 2013: Được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (Quyết định số 3092/QĐ-CTN ngày 21/11/2014 của Chủ tịch nước, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2009 đến năm 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc).

2. Từ năm 2014 - 2018: Liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

- Năm 2014: Được tặng Cờ thi đua của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Quyết định số 176/QĐ-MTTW ngày 19/01/2015);

	<p>- Năm 2015: Được tặng Cờ thi đua của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Quyết định số 581/QĐ-MTTW ngày 28/12/2015);</p> <p>- Năm 2016: Được tặng Cờ thi đua của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Quyết định số 2712/QĐ-MTTW ngày 27/12/2016);</p> <p>- Năm 2017:</p> <p>+ Được tặng Cờ thi đua của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Quyết định số 1786/QĐ-MTTW ngày 26/12/2017);</p> <p>+ Được tặng Cờ thi đua của Chính phủ (Quyết định số 430/QĐ-TTg ngày 19/4/2018).</p> <p>- Năm 2018: Được tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 16/01/2019).</p> <p>* Trong giai đoạn 2014 - 2018, tập thể cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, thống nhất.</p>
--	---

SỞ NỘI VỤ

